



ที่ มท ๐๐๑๗.๓/ว ๕๖๖๐

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ถนนวิจิตรสุรการ มท ๔๙๐๐๐

๖๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ อารังไทย” และการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๖๑๔๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยจังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ได้รับแจ้งจากสำนักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับธงชาติ ดังนี้

๑. สำนักนายกรัฐมนตรีได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ อารังไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยและเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของธงชาติไทย ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องธงชาติ เกิดความรัก สามัคคี ตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย โดยจัดทำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทย ในรูปแบบ E-book ให้กระทรวงมหาดไทยใช้ประโยชน์ตามที่เห็นสมควร

๒. สำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ส่วนราชการและบุคคลต่างๆ โดยทั่วไป ประกอบด้วย (๑) แนวทางการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ และ (๒) การใช้ การชก หรือการแสดงธงชาติ โดยขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานในสังกัดหรือกำกับ เพื่อทราบต่อไป

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยได้นำสื่อสาระการเรียนรู้เรื่องธงชาติไทยและสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ การชก การแสดงธงชาติที่เหมาะสมและถูกต้องตามกฎหมาย เผยแพร่ที่ www.gad.moi.go.th หัวข้อ “หนังสือสั่งการฝ่ายบริหารงานทั่วไป” หัวข้อย่อย “งานธงชาติไทย” เพื่อให้หน่วยงานใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรในสังกัดได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติไทย และการใช้ การชก การแสดงธงชาติที่เหมาะสม และถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดสำเนาสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเรือง เมฆฉิม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร



สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๔๒๖๑-๑๓๓๐